



ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง ขยายทอดตลาดแผ่นป้ายอลูมิเนียมเลขทะเบียนรถเก่า

ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดแผ่นป้ายอลูมิเนียมเลขทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช่แล้วเป็นจำนวนมาก โดยมีเงื่อนไขในการขยายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคา ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอดูแผ่นป้ายอลูมิเนียมเลขทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช่แล้วได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๑ ตำบลป่าจิว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.๐-๓๕๖๑-๓๒๐๒ ต่อ ๑๕ ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. และสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการขยายทอดตลาดในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

๒. ในการสู่ราคาจะดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขยายทอดตลาดของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง และต่อหน้าผู้สู่ราคารายอื่นที่มีอยู่ โดยผู้สู่ราคาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีผู้สู่ราคาพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมอบให้กับคณะกรรมการขยายทอดตลาด

๓. คณะกรรมการขยายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่าตกลงรับราคาก็ได้ และสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขยายทอดตลาดครั้งนี้ และผู้สู่ราคาจะเรียกหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. หากคณะกรรมการขยายทอดตลาดตกลงราคาขายให้กับผู้สู่ราคารายใดแล้ว ผู้ประมูลได้รายนั้นจะต้องชำระเงินทันทีหรือวางเงินมัดจำ ๕๐ % ของราคาที่ประมูลได้หรือจะชำระทั้งหมดก็ได้ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินอีก ๕๐ % ให้ครบภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งตอบสนองรับราคาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง หากไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดวันเวลาดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองจะริบเงินมัดจำนั้นเสียทั้งหมดและจะนำแผ่นป้ายอลูมิเนียมเลขทะเบียนรถเก่าดังกล่าวขายโดยวิธีอื่นต่อไป และถ้าการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิมผู้ประมูลได้รายเดิมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

๕. ผู้สู่ราคาสูงสุดจะนำแผ่นป้ายอลูมิเนียมทะเบียนรถเก่าไปได้ ต่อเมื่อชำระเงินครบเรียบร้อยตามราคาที่ประมูลได้แล้ว และได้ดำเนินการทำลายแผ่นป้ายอลูมิเนียมที่ประมูลได้ครบทุกแผ่นโดยตัดขาดเป็น ๒ ท่อน สำหรับแผ่นป้ายที่ต้องถอดออกจากไม้หรือกรอบเหล็กให้ผู้ประมูลได้เป็นผู้ดำเนินการถอดออกเองทั้งหมด ก่อนดำเนินการตัดต่อหน้าคณะกรรมการขยายทอดตลาดภายใน ๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดตามวันเวลาดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองจะริบแผ่นป้ายอลูมิเนียมเลขทะเบียนรถเก่าเสียทั้งหมดและจะนำไปขายโดยวิธีอื่นต่อไป

๖. สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ถือว่าผู้เข้าสู่ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไข และรายละเอียดในการขยายทอดตลาดแผ่นป้ายอลูมิเนียมเลขทะเบียนรถเก่าครั้งนี้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกันต์คุณัญญ์ เทียมน้อย)

ขนส่งจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง